

QUỲNH PHỤ

Đẩy nhanh tiến độ trồng cây màu vụ đông



Nông dân huyện Quỳnh Phụ chăm sóc và bảo vệ cây màu vụ đông.

Những ngày này, trên các xứ đồng huyện Quỳnh Phụ, nông dân đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây màu vụ đông theo khung thời vụ với quyết tâm đạt và vượt kế hoạch 6.500ha.

Do ảnh hưởng của bão số 7, toàn huyện Quỳnh Phụ có 500ha cây vụ đông bị ngập, đổ. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND

huyện tập trung chỉ đạo các địa phương tập trung khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, nhanh chóng khôi phục, bảo vệ cây trồng, ổn định sản xuất. Nông dân nhiều địa phương trong huyện như Quỳnh Hải, Quỳnh Minh, An Khê... đã nhanh nhẹn mở rộng thêm diện tích rau màu để kịp thời cung ứng cho thị trường.

Trên cánh đồng thôn Tiền Bá, xã Quỳnh Thọ,

không khí sản xuất vụ đông diễn ra sôi động. Ông Nguyễn Duy Điện chia sẻ, nhà ông canh tác 1 mẫu, trong đó ngoài cây lúa, 4 sào còn lại dùng để chuyên canh màu. Với 3 vụ ngô chính cùng rau màu, ớt, dưa chuột quay vòng gối vụ quanh năm nên gia đình ông luôn bảo đảm nguồn nông sản tiêu thụ. Hiện tại diện tích ngô ngọt của gia đình đã cho thu hoạch, với năng suất bình quân 4 tạ

sào, giá thu mua 8.000 đồng/kg, trừ chi phí thu lợi nhuận 3 triệu đồng/sào. Toàn bộ diện tích lúa mùa sau khi thu hoạch xong được tiến hành làm đất, khẩn trương trồng cây vụ đông. Giá cả thị trường ổn định, vụ đông hàng năm gia đình ông thu lãi bình quân 25 triệu đồng.

Đến thời điểm này, Quỳnh Phụ đã gieo trồng được 4.800ha cây vụ đông, trong đó ngô 1.800ha, ớt 980ha, 810ha dưa bí, 150ha khoai lang, khoai tây, rau màu các loại 1.060ha. Ông Nguyễn Đình Triệu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Trên cơ sở xác định đúng những yếu tố thuận lợi, khó khăn, huyện có biện pháp chỉ đạo thực hiện sản xuất vụ đông.

Để đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây vụ đông theo kế hoạch, bên cạnh cơ chế khuyến khích, hỗ trợ của huyện, các địa phương đã mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật canh tác cây vụ đông tại tất cả các cơ sở thôn. Công tác quy hoạch và phát triển cánh đồng mẫu, vùng chuyên đổi, đầu tư kiến cơ hóa hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng phục vụ phát triển nông nghiệp, chính sách

hỗ trợ, khen thưởng trong sản xuất vụ đông cũng luôn được coi trọng. Với sự chỉ đạo tích cực của cấp ủy, chính quyền cùng cơ chế hỗ trợ cụ thể trong sản xuất vụ đông nên những năm qua việc sản xuất vụ đông luôn nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận cao của nhân dân. Huyện Quỳnh Phụ vừa cấp thêm 110kg hạt giống bí đỏ cho 24 xã, thị trấn để trồng thành vùng tập trung, mở rộng diện tích canh tác cây vụ đông. Nhờ đó, các vùng sản xuất cây màu an toàn được mở rộng, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, VietGAP, GAP được tăng cường. Bên cạnh đó, nhiều hợp tác xã chủ động liên kết với các doanh nghiệp có uy tín trong việc bảo đảm tiêu thụ nông sản cho nông dân, việc tìm đầu ra cho sản phẩm có nhiều chuyển biến, thị trường nông sản ổn định đã giúp nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích.

Phát huy những thế mạnh sẵn có cùng việc tận dụng hiệu quả những cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, Quỳnh Phụ đang quyết tâm giành hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất vụ đông, góp phần bù đắp, cải thiện thu nhập cho nông dân trước ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai trong thời gian qua.

TRINH CƯỜNG

Các biện pháp phòng chống rét <15°C

LÚA
KHÔNG gieo, cấy, tỉa dặm, bón phân đạm

RAU MÀU
Thu hoạch ngay những loại đã đến kỳ

Với chăn ruộng
Đêm tháo nước vào ngập 1/3-1/2 cây lúa
Ngày tháo nước cạn

Ma mới gieo
Làm khum vòm phủ kín bằng nilon trắng
Luôn giữ đủ ẩm cho mạ
Rào tre bấp lên mặt ruộng

Ma đã lên xanh tốt
Che phủ kín bằng nilon trắng

Ma được
Dưa nước vào ngập 1/3-1/2 cây mạ

Tưới ẩm
Tưới đều phân kali, phân lân kết hợp vôi bón thúc, rơm, rạ

Theo dõi sát sinh vật gây hại trên cây
Khi có sương muối
Dùng thùng ô doa, vòi bơm tưới, phun nước trên mặt lá

Với rau ăn lá
Che bằng nilon trắng

Cây lạc, đậu tương, ớt, ngô xuân
Không gieo trồng khi nhiệt độ < 13°C

Tia thừa hợp lý cành, nhánh
Tiến hành thu phân nhân tạo, thu phân bổ sung cho các loại rau ăn quả (cà chua, bí đỏ...)

Người: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Infographics.vn

Kiến Xương

Kịp thời khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi

Sau khi phát sinh ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương đã kịp thời khoanh vùng, khẩn trương thực hiện các biện pháp dập dịch, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Ngày 13/10, sau khi tiếp nhận thông tin hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Hòa Bình có lợn ốm chết, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Kiến Xương đã khẩn trương kiểm tra tình hình dịch bệnh trên đàn lợn tại địa phương. Qua kiểm tra lâm sàng và lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm, kết quả lợn ốm chết dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình cho biết: Tại thời điểm tái phát bệnh dịch tả lợn châu Phi, toàn xã có 22 hộ chăn nuôi lợn với tổng đàn 135 con. Sau khi cơ quan chức năng lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét

nhệm, địa phương đã thực hiện nghiêm việc tiêu hủy số lợn ốm chết theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; sử dụng hóa chất, vôi bột để vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi của hộ dân có lợn bị bệnh và khu vực xung quanh. UBND xã cũng nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, tổ kiểm đếm, tổ tiêu hủy, tổ vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Cùng với tiêu hủy số lợn ốm chết theo quy định, địa phương tổ chức thống kê, rà soát tổng đàn, kiểm tra tình hình dịch bệnh, quản lý số lợn còn lại; lập cam kết với các chủ hộ chăn nuôi, hộ buôn bán thịt lợn trên địa bàn xã thực hiện đúng quy trình phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức khai báo và phòng, chống dịch

cho người dân. Cùng với nguồn hóa chất được hỗ trợ từ huyện, địa phương đã sử dụng 15 lít hóa chất và 440kg vôi bột để thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi, khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn xã.

Hiện nay, tổng đàn lợn toàn huyện Kiến Xương có hơn 26.000 con. Trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát và chưa có vắc-xin phòng cũng như thuốc điều trị, trong khi thời tiết giao mùa ảnh hưởng đến sức đề kháng của vật nuôi nên nguy cơ bùng phát, lây lan dịch bệnh trên địa bàn huyện là rất cao, để chủ động phòng, chống dịch bệnh, tránh lây lan ra diện rộng, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh, huyện về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Theo đó, các xã, thị trấn khẩn trương thành lập ban chỉ đạo phòng, chống



Xã Hòa Bình (Kiến Xương) tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi, khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn.

bệnh dịch tả lợn châu Phi và tổ kiểm tra, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thực hiện nghiêm việc kê khai hoạt động chăn nuôi; rà soát, thống kê, kiểm tra tình hình dịch bệnh trên đàn lợn tại địa bàn để kịp thời báo cáo hiện tượng lợn ốm chết bất thường, chưa rõ nguyên nhân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các bến đò, phà, các hộ giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật và các sản phẩm

động vật trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật; huy động mọi nguồn lực, chuẩn bị hóa chất, vôi bột để thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và xử lý khi dịch bệnh xảy ra. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương cho biết: Phòng đã chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên môn của huyện phân công cán bộ thường xuyên theo dõi tình hình chăn nuôi, giám sát, xác minh dịch bệnh trên đàn vật nuôi; chủ động, kịp thời

tham mưu UBND huyện các biện pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn các địa phương biện pháp phòng, chống dịch bệnh và biện pháp xử lý khi có dịch bệnh xảy ra. Nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các biện pháp dập dịch cũng như phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đến nay tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện vẫn ổn định, ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Hòa Bình đã qua nhiều ngày không phát sinh thêm lợn ốm chết.

MINH QUÂN

VIRUS GÂY BỆNH
Chưa có vaccine phòng ngừa
Có thể tồn tại lâu bên ngoài môi trường
Tồn tại tới 1.000 ngày trong các sản phẩm đông lạnh

NGƯỜI CHĂN NUÔI
Không hoặc chưa thực hiện đầy đủ, thường xuyên các biện pháp vệ sinh phòng bệnh
Tán dụng thức ăn thừa chưa được xử lý nhiệt để nuôi lợn
Bán lợn bệnh/ nghi nhiễm bệnh vì lợi ích kinh tế trước mắt

THƯƠNG LẠI
Giết mổ, vận chuyển lợn bệnh/nghi nhiễm bệnh đi tiêu thụ vì lợi ích kinh tế trước mắt

CÔNG TÁC QUẢN LÝ
Một số địa phương buông lỏng lơ là quản lý, để xảy ra tình trạng vận chuyển lợn nhiễm bệnh đi nơi khác
Tổ chức chưa hiệu quả công tác vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, tiêu hủy

https://infographics.vn

Sau khi bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi, nhiều hộ dân đã chuyển đổi đối tượng nuôi với mong muốn bù đắp lại nguồn thu. Cùng với các đối tượng nuôi chủ lực như trâu, bò, gia cầm thì thỏ thương phẩm cũng là vật nuôi tiềm năng đang được nhiều hộ chăn nuôi lựa chọn đầu tư sản xuất.

Theo Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), qua kiểm tra, khảo sát tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cho thấy chăn nuôi thỏ có nhiều tiềm năng, tuy nhiên chưa được quan tâm đúng mức. Hầu hết các hộ chăn nuôi thỏ đều sản xuất với quy mô nhỏ lẻ, chủ yếu nuôi các giống thỏ bản địa cho năng suất thấp, phương thức chăn nuôi truyền thống, thiếu kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi nên hiệu quả kinh tế chưa cao.

Thỏ thương phẩm - vật nuôi tiềm năng

Để khuyến khích phát triển hoạt động chăn nuôi thỏ trên địa bàn tỉnh cần có các mô hình sản xuất hiệu quả, hướng tới sản xuất ổn định thông qua liên kết sản xuất, sản xuất theo hướng hàng hóa và ký kết hợp đồng với các đơn vị bao tiêu sản phẩm. Chính vì vậy, năm 2020 Trung tâm Khuyến nông đã triển khai xây dựng mô hình nuôi thỏ thương phẩm an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm tại 3 huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Vũ Thư. Mỗi mô hình nuôi được thực hiện tại một nông hộ với quy mô 400 con thỏ thịt (giống thỏ New Zealand). Các hộ được chọn xây dựng mô hình đều phải đáp ứng được các điều kiện cơ bản về địa điểm thực hiện mô hình, chuồng

trại chăn nuôi, đã có kinh nghiệm nuôi thỏ... Sau khi được chọn xây dựng mô hình, mỗi hộ được hỗ trợ 50% số lượng thỏ giống sau cai sữa và 1.450kg thức ăn hỗn hợp để nuôi đàn thỏ. Thỏ thương phẩm nuôi đến kỳ xuất bán được Trung tâm liên hệ với đơn vị bao tiêu sản phẩm thu mua toàn bộ thịt của mô hình và tiếp tục cung cấp thỏ giống sinh sản để phục vụ cho lứa nuôi mới.

Là một trong những hộ được chọn xây dựng mô hình nuôi thỏ thương phẩm an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm, đàn thỏ của gia đình bà Nguyễn Thị Hiếu Dung ở thôn Vinh Quan, xã Trọng Quan (Đông Hưng) nuôi từ tháng 7/2020, đến nay chuẩn bị xuất bán. Bà Dung chia

sẽ: Trong thời điểm bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp, gia đình tôi chưa dám tái đàn. Đang loay hoay tìm vật nuôi thay thế cho phù hợp thì được Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ mô hình nuôi thỏ thương phẩm. Trong quá trình nuôi, ngoài việc được hỗ trợ con giống và thức ăn chăn nuôi, gia đình tôi còn được cán bộ kỹ thuật của Trung tâm thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn quy trình kỹ thuật nuôi, nhờ vậy mà đàn thỏ sinh trưởng, phát triển ổn định. Sau 3 tháng, mỗi con thỏ giống lúc mới nuôi có cân nặng từ 0,3 - 0,4kg, đến nay đã đạt gần 3kg. Với giá 80.000 đồng/kg thịt thỏ thương phẩm như hiện nay, sau khi trừ chi phí gia

định tôi thu lãi khoảng 40 triệu đồng từ đàn thỏ.

Ông Nguyễn Văn Đình, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông cho biết: Sau 3 tháng triển khai mô hình nuôi thỏ thương phẩm an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm, qua công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả cho thấy đàn thỏ được các chủ hộ chăm sóc, nuôi dưỡng theo đúng quy trình mà Trung tâm khuyến cáo nên tỷ lệ nuôi sống trung bình đạt 97,37%; tăng trọng trung bình từ lúc nuôi đến lúc xuất bán đạt 2,67kg/con; thỏ tiêu tốn thức ăn trung bình 2,91kg/con. Có thể khẳng định, thỏ là vật nuôi có nhiều ưu thế bởi dễ nuôi, vốn đầu tư ban đầu ít, phù hợp với quy mô chăn

nuôi nông hộ, gia trại, trang trại, có thị trường tiêu thụ thiếu ô nhiễm môi trường. Với những hiệu quả về kinh tế, xã hội, môi trường, mô hình nuôi thỏ thương phẩm an toàn sinh học

gắn với tiêu thụ sản phẩm đang được các cấp chính quyền và bà con nông dân trong tỉnh quan tâm đưa vào sản xuất và dần nhân rộng ra nhiều địa phương.

THANH HUÂN



Chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông, đàn thỏ của gia đình bà Nguyễn Thị Hiếu Dung, xã Trọng Quan (Đông Hưng) sinh trưởng, phát triển ổn định.